



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว 451

วันที่ 5 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่
28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย ตรวจสอบความก้าวหน้า
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย ตรวจสอบความก้าวหน้า ติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ
น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9 ตัน จำนวน 1 คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุก
ไม่น้อยกว่า 9 ตัน จำนวน 1 คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง และนำเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี
งบประมาณ 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2559
และนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหาก
หน่วยงานที่ต้องการแก้ไข ขอให้ประสานงานกับกองนโยบายและแผนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 และนำเสนอ
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อไป

/ระเบียบวาระที่ 5.7...

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ราย ส่วนข้อมูลรายละเอียด และเหตุผลความจำเป็น จะดำเนินการจัดเตรียม ข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

5/สิงหาคม /2558



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ